
sþ. 315. Fyrirspurn [174. mál]
til iðnaðarráðherra um lífefnaiðnað.

Frá Guðmundi Einarssyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá því í maí 1982 um athugun á hagkvæmni
innlends lífefnaiðnaðar?


